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“เดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นระบบ” 

19 ก.พ. 63 เวลา 14.00 น. ณ จุดแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ 
และนายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  
อย่างเป็นระบบ แถลงความคืบหน้าการพิจารณาแนวทางการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างเป็นระบบว่า ขณะนี้ 
คณะกรรมาธิการ ได้มีการตั้งคณะท างานร่วมขึ้นมา 3 คณะ เพ่ือพิจารณา
เเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างทันถ่วงที เเละเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยคณะท างานเเรก 
จะพิจารณาในส่วนของอาคารรัฐสภา เพ่ือเป็นต้นเบบการแก้ไขปัญหาฝุ่น  (PM 2.5) คณะท างานที่  2  
รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาจากประชาชน และคณะท างานที ่3 เป็นการศึกษาพิจารณาข้อกฎหมายต่างๆ 
ที่เก่ียวเนื่องกับการแก้ไขปัญหาฝุ่น (PM 2.5) เพ่ือรวบรวมกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

โดยการประชุมที่ผ่านมานั้นได้มีการเชิญหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อมูลดังกล่าว  
13 หน่วยงานหลักด้วยกัน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ฯลฯ พร้อมกันนี้จะได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องการติดตั้งเครื่องกรองอากาศบนรถโดยสารสาธารณะ ว่าสามารถเเก้ปัญหา 
ได้จริงหรือไม่ เเละมากน้อยเพียงใด โดยคณะกรรมาธิการฯจะติดตามผลเเละรายงานให้ทราบต่อไป 

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้มีการพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
ทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่ต่างจังหวัด โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร กรรมาธิ การฯ 
ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาด หรือ NGV ซึ่งจะมีการเชิญ 
กระทรวงพลังงาน และบริษัท ปตท. เข้ามาหารือเก่ียวกับโครงสร้างราคา NGV เพ่ือที่จะชักจูงให้ผู้ประกอบการ
และประชาชนหันมาใช้ NGV มากขึ้น ซึ่งมั่นใจว่าปีหน้าปัญหาฝุ่น (PM 2.5) จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษได้ก าหนดไว้  
    ทั้งนี้ในส่วนของการแก้ไขปัญหาฝุ่น (PM 2.5) ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด จะมีการบริหารจัดการโดยให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และการควบคุมการเผาป่า ซึ่งหากสามารถสร้างความร่วมมือและบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนจะช่วยแก้ปัญหาการเผาป่าได้ อย่างยั่งยืน ซึ่งจะท าให้ปัญหา 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในต่างจังหวัดนั้นลดลง 
 พร้อมกันนั้นที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะมีการตั้งจุดตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในบริเวณอาคาร
รัฐสภา รวมถึงได้มีการเปิดเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ “เตะฝุ่น (PM 2.5)” เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารและเป็นช่องทาง 
ให้ประชาชนสามารถร้องเรียนหรือมีข้อเสนอแนะต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
(PM 2.5) ต่อไป 

โฆษกคณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกัน 
และแก้ไขปญัหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อย่างเป็นระบบ 

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ ์2563  


